

## การวางแผนเพื่อรองรับการบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559

● นำเสนอเมื่อ 20 ก.ย. 2559

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 475 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559 เรื่อง  
การวางแผนเพื่อรองรับการบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ก๔๗๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง การวางแผนเพื่อรองรับการบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุดที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๒๑๔๒  
ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีแผนการรองรับนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด  
๒. แบบบัญชีรายละเอียดสถานศึกษาที่รองรับนักศึกษาทุน  
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด  
๓. แบบบัญชีรายละเอียดขออนุมัติกำหนดตำแหน่งข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมปริมาณงานสถานศึกษา จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งจัดสรรอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ  
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นำไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีความขาดอัตรากำลัง เพื่อเตรียมแผนการ  
รองรับการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการครูทายาท ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า โครงการครูทายาท ได้เปลี่ยนเป็น  
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติ  
เห็นชอบในหลักการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๗๒) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ  
โดยให้ใช้อัตราเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู เพื่อบรรจุนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา  
ตามหลักเกณฑ์ของโครงการ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมการรองรับ  
การบรรจุนักศึกษาทุนผู้ผ่านการคัดเลือกของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จึงให้ดำเนินการ ดังนี้

๑.ให้นำอัตรารว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ได้รับ  
การจัดสรรตามหนังสือที่อ้างถึง สรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  
เนื่องจากโครงการครูทายาทได้เปลี่ยนเป็น โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

๒. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะพิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผล  
การเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เมื่อสำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งผลการพิจารณาคืนอัตรา)  
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนผู้ผ่าน  
การคัดเลือกของโครงการฯ ตามบัญชีแผนการรองรับนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
ดำเนินการเตรียมวางแผนการบรรจุ ดังนี้

๒.๑ กรณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษมีอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการมากกว่าจำนวนนักศึกษาทุนผู้ผ่านการคัดเลือก ให้พิจารณาจัดสรรอัตราเท่ากับจำนวนนักศึกษาทุน ให้สถานศึกษาที่มีสภาพอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และมีความขาดตามสาขาวิชา เพื่อรองรับการบรรจุ โดยให้จัดทำข้อมูลรายละเอียดตามแบบบัญชีรายละเอียดสถานศึกษารองรับนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๒.๒ กรณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษมีอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการน้อยกว่าจำนวนนักศึกษาทุนผู้ผ่านการคัดเลือก ให้พิจารณาจัดสรรอัตราเท่ากับจำนวนนักศึกษาทุน ให้สถานศึกษาที่มีสภาพอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และมีความขาดตามสาขาวิชา เพื่อรองรับการบรรจุ โดยดำเนินการตามข้อ ๒.๑ พร้อมทั้งจัดทำบัญชีรายละเอียดขออนุมัติกำหนดตำแหน่ง และปริมาณงานของสถานศึกษา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งเพิ่ม

ทั้งนี้ ให้จัดส่งบัญชีรายละเอียดสถานศึกษาที่รองรับนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและบัญชีรายละเอียดขออนุมัติกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และปริมาณงานของสถานศึกษาพร้อมแผ่นบันทึกซีดี ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และทาง E-mail : Plankrub๑๑๒@hotmail.com โดยให้ใช้ชื่อไฟล์ที่ส่งเป็นชื่อเขตตามด้วยพัฒนาท้องถิ่น ตัวอย่าง สพป. ชัยภูมิ ๑ พัฒนาท้องถิ่น, สพม. ๑ พัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. ขออนุมัติกำหนดตำแหน่ง สำหรับการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาทุน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพ จิตยวงศ์)  
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มแผนอัตรากำลัง

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๘

1. การวางแผนเพื่อรองรับการบรรจุ [ ขนาดไฟล์ 2 MB ]
2. บัญชีรายละเอียด [ ขนาดไฟล์ 30.93 KB ]
3. แนวการพิจารณาจัดสรร [ ขนาดไฟล์ 57.99 KB ]

ที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ